



ด่วนที่สุด

เลขที่เอกสารในระบบ E...๒๕๖๑.๒๑.๑๒/๒๕๖๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนแผนงาน โทร ๐-๒๒๔๑-๕๐๖๙, ๒๔๓๕

ที่ กพง. ๕๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกรมชลประทาน

เรียน ผส.ขป.๑-๑๗

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร มี ๖ นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย ๑) นโยบายการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ๒) นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ๓) นโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๔) นโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ๕) นโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ๖) นโยบายธนาคารสินค้าเกษตร นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานเกิดประสิทธิผล อชช.ได้มีบัญชาให้สำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้ที่รับผิดชอบประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑.๑ จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ำทุกประเภทกิจกรรมตามภารกิจของกรมชลประทาน และบูรณาการข้อมูลแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานอื่น ในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอนั้นๆ รวมถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยให้ประสานงานกับเกษตรอำเภอ เพื่อนำแผนที่ดังกล่าวไปติดตั้งที่ศูนย์เรียนรู้ต่อไป

๑.๒ ให้กำหนดกิจกรรมของกรมชลประทานที่จะดำเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้ในปี ๒๕๖๐ และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ การทำแผนพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เป็นต้น โดยให้สำนักงานชลประทานเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลให้เป็นไปตามภารกิจของกรมชลประทาน ส่งถึงกองแผนงานในรูปแบบเอกสาร และดิจิทัลไฟล์ทางอีเมล rid_center@yahoo.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำจังหวัด ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command), ผู้จัดการแปลงใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ดังนี้

๒.๑ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่ในเขตชลประทาน ให้การสนับสนุนตามภารกิจของกรมชลประทาน และให้รายงานต่อ ผคป.ทราบ (ในฐานะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) โดยให้การสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป

๒.๒ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อรับทราบความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่นั้นๆ และให้รายงานต่อ ผคป. (ในฐานะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) เพื่อเสนอกรมทราบ ผ่าน สขป.ตามลำดับ ซึ่งจะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ด้านที่ดิน และจัดเข้าแผนงานก่อสร้างในปีต่อไป โดยเน้นพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ

๓. ให้ ผคป.(ในฐานะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด) ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา, โครงการชลประทาน หรือโครงการก่อสร้าง ดำเนินการดังนี้

๓.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ(งบปกติ) กิจกรรมซ่อมแซมโครงการชลประทาน และผลผลิตอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยตรง ตามที่กองแผนงานได้ตรวจสอบเบื้องต้น โดยสามารถแก้ไขรายการ/โครงการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งให้ระบุว่า พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่นั้นเป็นประเภท แปลงใหญ่ทั่วไป หรือ แปลงใหญ่ต้นแบบ(ปี ๕๙) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายของรายการ/โครงการดังกล่าว เพื่อกองแผนงานจะได้ทราบและจำแนกรายการ/โครงการที่สนับสนุนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในระบบติดตามออนไลน์ของกองแผนงานต่อไป

๓.๒ ตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีรายการใดที่สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ทั่วไป หรือ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ(ปี ๕๙) โดยส่งข้อมูลให้กองแผนงานเป็นภาพรวมของสำนักงานชลประทาน ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ทางอีเมล rid_center@yahoo.com ภายในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อกองแผนงานจะได้ประมวลข้อมูลเสนอ อชช. ประกอบการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ได้แก่ นโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, นโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ และข้อมูลรายการ/โครงการ ปี๕๙ ที่สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน <http://kromchol.rid.go.th/budgets/>


(นายณรงค์ สีนานนท์)

รรร.รักษาราชการแทน รธบ.